

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากประชาชน หมู่ 2

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากประชาชน หมู่ 2 ในด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้านการทำมาหากิน และด้านชีวิตความเป็นอยู่ สามารถนำเสนอวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียด ได้ดังนี้

ด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มประชาชน หมู่ 2 ตำบลราชาเทวะ พบว่าการก่อสร้างสนามบึงสุวรรณภูมิ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในด้าน การดำเนินชีวิตประจำวัน เรื่องของการเดินทางการสัญจรไปมาในชุมชน การศึกษาในชุมชน การใช้ระบบสาธารณูปโภค การใช้ภูมิปัญญา การประเพณีปฏิบัติตามศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และการปฏิบัติตามอุดมคติ ความคิดความเชื่อเดิม มีสาเหตุการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

การเดินทางสัญจรไปมาในชุมชน

ในการเดินทางสัญจรไปมาในชุมชน พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เมื่อก่อนประชาชนเดินทางสัญจรโดยเรือแต่ปัจจุบันนี้เดินทางโดยรถ สะดวกสบายขึ้น ถนนทางเข้าชุมชนต่างๆ ที่สร้างก็เป็นงบประมาณของท้องถิ่น

“ถ้าพูดถึงการเดินทางตอนนี้ดีขึ้นกว่าเก่าเยอะ เพราะแต่ก่อนต้องพายเรือเดี๋ยวนี้มียี่หร่านั่งแล้วไม่ต้องพายเรือเหมือนก่อน” (มาลี/ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพแม่บ้าน)

“...การเดินทางการสัญจรดีขึ้น สะดวกสบายไปมาง่ายดี” (มาลัย/ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพแม่บ้าน)

“ทางเข้าชุมชน ถนนต่างๆ ล้วนเป็นงบท้องถิ่นทั้งนั้นแหละครับ” (สมชาย/ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพค้าขาย)

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นมาจาก ถนนที่ทำไมใหญ่ขึ้นรถยนต์วิ่งมากขึ้น การเดินทางสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวกจะเดินทางไปนอกบ้านหรือกลับบ้านก็ง่าย เพราะมีรถยนต์เข้าถึงบ้านที่อยู่อาศัย สนามบินไม่มีส่วนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ถนนทางเข้าออกใช้เฉพาะคนที่มาใช้บริการจากสนามบิน ไม่ได้เชื่อมต่อให้ชาวบ้านใช้แต่อย่างใด การเดินทางสัญจรทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหมู่ 2 ดีขึ้น

“จะออกไปข้างนอกก็เดิน ไปขึ้นรถสองแถวหน้าบ้านง่ายขึ้น เดินออกไปนิดเดียวก็ถึงถนนแล้ว” (แม่/ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพแม่บ้าน)

“ตอนนี้ถนนหนทางก็ใหญ่ขึ้น รถวิ่งเยอะ ถนนทำไม มันกว้างกว่าเก่า รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดถึงบ้านเลย” (แม่/ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพแม่บ้าน)

“ปัจจุบันรถวิ่งเข้าไปถึงบ้านแล้ว สะดวกดี จะไปข้างนอกก็สะดวก” (มณฑา/ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพแม่บ้าน)

“ทางเข้า-ออกมันของสนามบินไม่ได้เชื่อมกับหมู่บ้านเลย ตรงไปสนามบินอย่างเดียว ชาวบ้านใช้ได้เสียที่ไหน” (สมชาย / ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพค้าขาย)

“ถนนหนทางที่จะไปสนามบินมันต้องเข้าทางถนนบางนา มันก็เป็นทางของเขา วิ่งไปในสนามบินได้อย่างเดียวไม่ผ่านบ้านเรา เราใช้กับเขาไม่ได้” (มารวย/ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพพ่อบ้าน)

การศึกษาในชุมชน

การศึกษาในชุมชน พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ง การก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิกระทบต่อการศึกษามีอยู่ในพื้นที่ โดยการเรียนการสอนด้วยคุณภาพสูงกว่าเมื่อก่อน เด็กอนุบาลที่เรียนอยู่ไม่สามารถนอนกลางวันได้ตามปกติทำให้กลับบ้านมาแล้วร้องแง ทำการบ้านไม่ได้เพราะเรียนไม่รู้เรื่อง ผู้ปกครองไม่ยอมให้ลูกได้เรียนหนังสือในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เพราะกลัวว่าจะไปสอบแข่งกับที่อื่นไม่ได้ และไม่มี การส่งเสริมอะไรในเรื่องของการศึกษาภายในชุมชนเลย มีแต่ทางสมาคมกับนายก อบต. ที่มาช่วยในเรื่องการแจกทุน

“มีแต่การเรียนการสอนแย่งนะสิ สนามบินทำให้เกิดปัญหาเรื่อง การศึกษาในชุมชนแน่นอน แต่ก่อนตอนยังไม่มีย่านสนามบินการเรียนการสอน ดีกว่านี้ เคยถามผู้ปกครองของเด็กอนุบาลที่เรียนอยู่ เขาบอกเด็กๆ ไม่ค่อยได้นอนกลางวันกลับบ้านมาร้องแง เด็กโตๆ ก็ทำการบ้านไม่ค่อยได้บอกว่าเรียนไม่รู้เรื่อง” (มาลี/ ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพแม่บ้าน)

“มีลูกมีหลานคงไม่ให้เรียนแล้วๆ นี่แน่ เพราะมันกลับมาบ่นเกือบทุกวันเรียนไม่รู้เรื่อง แล้วหนูจะไปสอบที่ไหนได้ไปแข่งกับใครได้” (มณี/ ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพแม่บ้าน)

“เรื่องการศึกษาในชุมชนไม่มีมาช่วยอะไรเลย มีแต่ทางสมาชิก อบต. กับของนายกที่มาแจกทุนของนักเรียนตามโรงเรียน...” (มารวย/ ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพพ่อบ้าน)

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง พบว่าเสียงของเครื่องบินส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเด็กนักเรียนทำให้ไม่สามารถเรียนหนังสือได้เหมือนเดิม เด็กๆ ไม่มีสมาธิในการเรียน เกิดปัญหาในการเรียนการสอนทำให้แย่ลงกว่าเดิม ประชาชนไม่ยอมให้ลูกๆ ได้เรียนหนังสือในโรงเรียนที่ได้ยินเสียงเครื่องบิน เด็กจะเรียนไม่รู้เรื่องและไม่สามารถสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในที่สุดได้ โรงเรียนลาดกระบัง ได้รับผลกระทบเรื่องเสียงมากที่สุดเพราะใกล้เส้นเสียง ยังไม่รับการแก้ไข สนามบินไม่ได้มาช่วยเหลือ เปลี่ยนแปลง หรือส่งเสริมด้านการศึกษา ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตเป็นอย่างมาก

“เวลาเครื่องบินขึ้นทีหนึ่ง มันมีทั้งเสียงดังและอีกอย่างเด็กมันก็เล่นกันทายว่าเป็นเครื่องบินของประเทศอะไรลำใหญ่หรือลำเล็ก อย่างนี้แล้วเด็กนักเรียนจะเรียนรู้เรื่องได้อย่างไร คงไม่มีสมาธิเรียนหรอก” (แม่นุ่น/ ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพแม่บ้าน)

“เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและสนามบินจะมาช่วยเหลืออะไรไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง ไม่เห็นจะมีอะไรใหม่ ไม่ได้มาส่งเสริมเลย เด็กๆ ไม่มีสมาธิในการเรียนหนังสือ มีแต่เสียงดังที่เกิดจากการขึ้นของเครื่องบินนี้แหละที่เป็นปัญหากับการเรียนการสอนจนทำให้เด็กเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องมากกว่า เรื่องการศึกษาในชุมชนไม่ดีขึ้นยังไงก็ไม่ดีขึ้น คุณแล้วน่าจะแย่ลงกว่าเก่าด้วยซ้ำไป” (สมชาย/ ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพค้าขาย)

“...พอมีสนามบินเกิดขึ้นแล้วไม่คิดที่จะให้ลูกๆ เรียน โรงเรียนแล้วๆ นี่หรือก็มีแต่จะส่งลูกไปเรียนไกลๆ สนามบิน ไม่ยอมให้ได้ยินเสียงเครื่องบินรบกวนการเรียนมากกว่า คงไม่ให้เรียนที่นี่แน่” (มาลัย/ ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพแม่บ้าน)

“โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องเสียงดังที่มากที่สุดเป็น โรงเรียนคลองลาดกระบัง เพราะมันใกล้เส้นเสียงมาก” (มณฑา / ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพแม่บ้าน)

การใช้ระบบสาธารณูปโภค

การใช้ระบบสาธารณูปโภค พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี มาจากสมาชิก อบต. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำให้กับประชาชนในตำบลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้า น้ำประปาที่ใช้อยู่ สนามบินนั้นไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลย

“สมาชิก อบต. เขาก็จับงบประมาณมาให้ ไฟส่องสว่างตามทางเดินเท้าเข้า หมู่บ้านกำลังจะซ่อมเปลี่ยนให้ใหม่สว่างกว่าเดิม” (มณฑา / ประชาชนหมู่ 2 / อาชีพแม่บ้าน)

“...สนามบิน จะมาสร้างอะไรให้ที่ไหน ขอตนเองทั้งนั้นไม่ว่าจะน้ำหรือไฟฟ้า ...” (แม่น / ประชาชนหมู่ 2 / อาชีพแม่บ้าน)

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมาจากการที่ท้องถิ่น ได้ตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นประจำทุกปี จึงมีการขยายระบบน้ำประปา ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ให้ ทั้งถึงทั้งตำบล สนามบิน ไม่ได้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีส่วนช่วยเหลือประชาชน

“พวกสมาชิก อบต. ก็มาสร้างไว้ให้ตามแผนพัฒนาของเขา ท่อน้ำประปาที่เข้า หมู่บ้านก็ต้องอาศัยพาดตามถนนทางเข้านี้แหละ ไฟฟ้าถนนดับก็บอกเขา เขาก็มาซ่อมให้” (มณี / ประชาชนหมู่ 2 / อาชีพแม่บ้าน)

“ถนนก็น้ำจะของ อบต. ไฟฟ้าก็ของ อบต. สะพานก็ อบต. เห็นมีแต่ป้าย โครงการของ อบต.” (มาลัย / ประชาชนหมู่ 2 / อาชีพแม่บ้าน)

“ทั้งถนน ทั้งน้ำ ทั้งไฟนี่ก็ขอมมาจาก อบต. เขาทำให้ทั่วทั้งตำบลแหละ ...” (มาลี / ประชาชนหมู่ 2 / อาชีพแม่บ้าน)

“สนามบิน ไม่ได้ช่วยเรื่องน้ำเรื่องไฟกับพวกผมกับชาวบ้านเลย” (มารวย / ประชาชนหมู่ 2 / อาชีพพ่อบ้าน)

“ไม่เห็นมีเสาไฟใหม่ๆ ต้นใหญ่ๆ มาปักในหมู่บ้านเลย การเปลี่ยนแปลงที่เกิด จากสนามบินเรายังไม่เห็นมี” (สมชาย / ประชาชนหมู่ 2 / อาชีพค้าขาย)

การใช้ภูมิปัญญา

การใช้ภูมิปัญญา พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องภูมิปัญญา สนามบินไม่ได้ทำให้เกิดผลกระทบประชาชนยังใช้สมุนไพรเป็นยารักษาโรค สร้างเครื่องมือทำมาหากินด้วยตนเองอยู่ บางอย่าง

ที่เคยใช้ในอดีตและเกี่ยวข้องกับอาชีพ แต่ปัจจุบันนั้น ไม่ได้ใช้ก็เพราะว่าได้เลิกทำในอาชีพนั้นๆ ยังปฏิบัติกันอยู่เหมือนเดิม

“ยังใช้สมุนไพรรักษาโรคมะเร็งที่บ้านมาทำเป็นยารักษาโรคมะเร็งอยู่...” (มารวย/ประชาชนหมู่ 2/อาชีพพ่อบ้าน)

“...ยาสมุนไพรมีปัญญามากๆ ไม่ต้องซื้อ เคยทำให้ลูกกินบ่อยๆ ไปเป็นแก๊สไอ แก๊สใช้ก็ได้นะ ใช้ได้ผลดีด้วย” (มาลัย / ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพแม่บ้าน)

“ตามคลองเห็นยอไหม บ้านริมคลองเขามีกันเกือบทุกบ้านแหละ...” (มาลี / ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพแม่บ้าน)

“ที่บ้านก็ยังทำยอผักปลาเองเอาไว้ใช้ยกปลาในคลอง...” (มณฑา/ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพแม่บ้าน)

“ภูมิปัญญามันมีเยอะนะ มันใช้ทีเดียวไม่หมดหรอก อยู่ที่ว่าจะเอามาใช้ทำอะไร อาชีพบางอย่างก็ต้องใช้ภูมิในการทำแต่ถ้าเราเลิกทำเราก็ไม่ได้ใช้ภูมิปัญญาแล้ว...” (มณี / ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพแม่บ้าน)

“ภูมิปัญญาที่ชาวบ้านเคยปฏิบัติกันอย่างไร ตอนนี้เป็นอย่างนั้น...” (สมชาย / ประชาชน หมู่ 2/ อาชีพค้าขาย)

การประเพณีปฏิบัติตามศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม

การประเพณีปฏิบัติตามศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสนามบินไม่ได้ทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิมของประชาชนเปลี่ยนไป ยังคงนับถือศาสนาพุทธเหมือนเดิม ตอนเช้าพระมาก็ยังใส่บาตร วันพระก็ไปวัดทำบุญตามปกติ ให้ความเคารพนับถือผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน และยังคงปฏิบัติรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาตั้งแต่อดีต เทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประเพณีรับบัวของท้องถิ่นที่จัดทำกันทุกปีประชาชนก็ยังคงให้ความสำคัญและเข้าร่วมโดยตลอด

“เรื่องศาสนาผมคิดว่าสนามบินคงไม่มีผลกระทบกับพวกเรา มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะ” (สมชาย/ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพค้าขาย)

“ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีใครเปลี่ยนศาสนาหรอก ไม่มีใครเปลี่ยนไปนับถือคริสต์หรืออิสลาม...” (มาลัย/ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพแม่บ้าน)

“ก็ไม่มีอะไรลดน้อยลง ทุกอย่างยังปกติ ชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธ
ทั้งนั้น พระมาหน้าบ้านตอนเช้าๆ ก็ยังตื่นใส่บาตร...” (มาลี / ประชาชนหมู่ 2/
อาชีพอแม่บ้าน)

“วันพระคนยังไปทำบุญกันเต็มวัด ยิ่งถนนหนทางไปง่ายแบบนี้ คนก็ไป
ทำบุญกันเยอะ” (มารวย/ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพพ่อบ้าน)

“...ก็ยังมีถือและทำตามกันมาตลอด ประเพณีที่มีอยู่แต่ก่อน เดียวนี้เราก็ยัง
รักษาเอาไว้ให้อยู่แบบเดิม วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้ยังไม่เห็นว่าจะ
มีอะไรเปลี่ยนแปลงไป” (มณฑา/ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพอแม่บ้าน)

“...ประเพณีเก่าๆ ก็ยังปฏิบัติกันอยู่ เมื่อสงกรานต์ ยังพากันไปเล่นสาดน้ำ
ประเพณีรับบัวที่นี้ก็ทำกันทุกปีไม่มีขาด คนพื้นที่ก็จะเข้าร่วมงานกันตลอด เพราะ
เราทำสืบทอดกันมานานแล้ว...” (มณี/ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพอแม่บ้าน)

การปฏิบัติตามอุดมคติ ความคิด ความเชื่อเดิม

การปฏิบัติตามอุดมคติ ความคิด ความเชื่อเดิม พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะสนามบิน
ไม่ได้ทำให้ชาวบ้านเปลี่ยนที่มีมาแต่โบราณ

“อุดมคติ ความคิด ความเชื่อ ก็ไม่เห็นมีอะไร เปลี่ยนนะ” (สมชาย/ ประชาชน
หมู่ 2/ อาชีพค้าขาย)

“พวกเราก็ยังไม่เปลี่ยน ความคิด ความเชื่อ เดิมๆ ที่เคยเชื่อถือกันมาตั้งแต่สมัย
โบราณนะ” (มณี/ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพอแม่บ้าน)

“ไม่ได้เปลี่ยนความคิด ความเชื่ออะไร ไม่รู้จะเปลี่ยนไปทำไม” (มณฑา/
ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพอแม่บ้าน)

“เราคงไม่เปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดเพียงเพราะสนามบินมาอยู่ใกล้บ้านหรอก
นะ” (มารวย/ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพพ่อบ้าน)

“ความคิด ความเชื่อทั้งหลายยังไม่เปลี่ยนไป” (มาลี /ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพ
แม่บ้าน)

“ก็ยังไม่เปลี่ยนนะอุดมคติความเชื่อก็ยังมีเหมือนเดิม” (มาลัย/ประชาชนหมู่ 2/
อาชีพอแม่บ้าน)

ด้านการทำมาหากิน

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มประชาชน หมู่ 2 ตำบลราชาเทวะ พบว่าการก่อสร้างสนามบิณสูวรรณภูมิ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในด้านการทำมาหากิน เรื่องของการทำมาหากินตามอาชีพเดิม การเปลี่ยนแปลงจากอาชีพเดิม และรายได้จากการประกอบอาชีพ มีสาเหตุการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

การทำมาหากินตามอาชีพเดิม

การทำมาหากินตามอาชีพเดิม ได้ให้ข้อมูลว่าก่อนการสร้างสนามบิณสูวรรณภูมิส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน เลี้ยงปลาสดและปลุกมะม่วงขาย

“อาชีพเดิมทำนา มีเลี้ยงปลาสดบ่อปลาด้วย” (มาลัย / ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพแม่บ้าน)

“แต่ก่อนทำสวนทำนาและ เลี้ยงปลา...” (สมชาย / ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพค้าขาย)

“แต่ก่อนทำนา เลี้ยงปลา” (มาลี / ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพแม่บ้าน)

“...ที่บ้านทำนากันหมด...” (มณฑา / ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพแม่บ้าน)

“ที่บ้านก็ทำนาเหมือนกัน...” (มารวย/ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพพ่อบ้าน)

“ทำนากันหมดเลย มีบ่อปลาบ้างปลุกมะม่วงบ้างผสมๆกันไป...” (แม่น / ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพแม่บ้าน)

“เดิมเลยทำนาแล้วก็เปลี่ยนมาเลี้ยงปลาก่อน โคนเวนคั้นยังเลี้ยงปลาอยู่” (มณี / ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพแม่บ้าน)

การเปลี่ยนแปลงจากอาชีพเดิม

การเปลี่ยนแปลงจากอาชีพเดิม พบว่าหลังการสร้างสนามบิณสูวรรณภูมิ ประชาชนไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร เพราะไม่มีที่ดินทำกิน และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุอยู่บ้านเฉยๆ จะมีค้าขายบ้าง

“ไม่มีที่ ไม่มีนาแล้ว จะทำอะไรกิน แก่ก็แก่แล้ว จะให้ไปทำอะไรที่ไหน ลูกๆ เขาก็ทำงานเลี้ยงเราอยู่แล้ว เราคงไปทำไม่ไหวแล้วละ” (มณี / ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพแม่บ้าน)

“ปัจจุบันนี้ไม่ได้ทำอะไร อยู่บ้านเลี้ยงลูกเหมือนกัน”(แม่น/ ประชาชนหมู่ 2/
อาชีพแม่บ้าน)

“ตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้ว อยู่บ้านเลี้ยงลูก สามี่ทำงานคนเดียว” (มณฑา/
ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพแม่บ้าน)

“ไม่ได้ทำนาแล้วที่ดินเราก็ไม่มี อายุก็มากแล้วคงทำได้ก็แค่ขายของ
เล็กๆน้อยๆอยู่กับบ้าน” (สมชาย / ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพค้าขาย)

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ
ที่ดินที่เคยใช้ทำนาเลี้ยงปลาไม่มี ทำให้ประชาชนต้องเลิกประกอบอาชีพเดิมไม่สามารถที่จะไป
หางานใหม่ทำได้อีกเนื่องจากที่อายุมากแล้ว ต้องอยู่กับบ้านให้ลูกๆ คอยดูแลเลี้ยงดู ส่งผลกระทบต่อ
วิถีชีวิต

“ที่ดินก็โดนเวนคืนเอาไปสร้างสนามบินหมดแล้ว ก็ต้องเลิกทำนาเลิกเลี้ยง
ปลา ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำงานแล้ว โรงงานคงไม่รับแล้วละอายุก็มากด้วย ลูกๆ เขาก็คง
ไม่ให้เราไปทำงานด้วยเขาให้อยู่บ้านเฉยๆ ” (มาลัย / ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพ
แม่บ้าน)

“ไม่ได้ทำงานอะไรนาก็โดนเวนคืนไปหมดแล้ว ไม่รู้จะไปทำตรงไหนที่ก็ไม่
มีแล้ว บ้านก็แคบไม่มีที่ปลูกอะไรเลย ก็อยู่บ้านหุงข้าวให้ลูกๆ กินตอนเขากลับจาก
ทำงาน” (มารวย/ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพพ่อบ้าน)

“แก่แล้วไม่รู้จะไปทำงานอะไร นาก็เคยทำอยู่ที่โดนสนามบินไปหมด ก็เลยไม่
มีที่ทำกินก็ต้องอยู่บ้านกันเฉยๆ ให้ลูกเขาเลี้ยง” (มาลี/ ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพ
แม่บ้าน)

รายได้จากการประกอบอาชีพ

รายได้จากการประกอบอาชีพ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง โดยพบว่า
ชาวบ้านมีรายได้ลดลง อาชีพเดิมนั้นเมื่อก่อน ทำนา เลี้ยงปลาและมีผลไม้ขาย มีรายได้มากกว่าใน
ปัจจุบัน ได้เงินเป็นก้อน แต่การขายของจะต้องรอคนมาซื้อจริงจะขายได้เมื่อขายได้เงินก็มีลักษณะ
เป็นเบี้ยหัวแตก ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน

“ตอนนี้รายได้ลดลง สมัยที่ยังทำนา เลี้ยงปลา มันได้เงินเป็นก้อน ริมๆ บ่อก็มี
ต้นมะม่วงเก็บขายที่ก็เป็นหมื่นแล้ว นี่แค่มะม่วงอย่างเดียว ขายของต้องรอคนมา

ชื่อ ไม่ใช่ว่าจะขายดีทุกวันนะเป็น เบี้ยหัวแตกหมดแหละ” (สมชาย/ ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพค้าขาย)

“ตอนนั้นเลี้ยงปลาจะมีรายได้ดีกว่าตอนนี้ ที่นั่งอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรเพราะไม่มีที่จะทำมาหากิน” (มาลี/ ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพแม่บ้าน)

“แต่ก่อนนี้ขายข้าวขายปลาได้เงินเยอะ ตอนนี้ไม่มีรายได้อะไรเลย” (มารวย/ ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพพ่อบ้าน)

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมาจากการก่อสร้างสนามบิณสูวรรณภูมิ ทำให้ต้องมีการเวนคืนที่ดินที่ประชาชนเคยทำมาหากินประกอบอาชีพดั้งเดิมคือทำนาข้าว เลี้ยงปลาสด และปลูกมะม่วงขาย ในการขายผลผลิตแต่ละครั้งจะได้เงินมาก แต่แต่ละปีมีรายได้มากแสนบาท เมื่อเทียบกับปัจจุบันที่แทบจะไม่มีรายได้เลยนอกจากเบี้ยผู้สูงอายุที่ทาง อบต. แจกให้เดือนละห้าร้อยบาท จึงต้องอยู่บ้านเฉยๆ คอยให้ลูกๆ หลานๆ เลี้ยงดู

“สนามบิณได้เวนคืนที่ดินที่เราเคยใช้ทำนา เลี้ยงปลา ปลูกมะม่วงเอาไว้ขาย ทำให้เราไม่มีที่จะทำอะไรเลย แต่ก่อนขายข้าว ขายปลาสด ปีหนึ่งได้แสนกว่าบาทนะ ตอนนี้ไม่ได้ทำอาชีพอะไรเลยไม่มีรายได้เหมือนแต่ก่อน” (มาลัย / ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพแม่บ้าน)

“พอเขาสร้างสนามบิณเราก็ไม่มีนาไม่มีบ่อปลาทำแล้ว เหมือนคนตกงานไม่มีงานทำไม่มีรายได้อะไร ไม่เหมือนตอนที่เรายังมีนามีบ่อปลาขายทีละหลายๆ หมื่นรายได้ก็ถือว่าดีกว่าตอนนี้ละ” (มณฑา / ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพแม่บ้าน)

“...สนามบิณเอาที่ทำกินเราไปหมดแล้ว ก็เลยไม่ได้ทำอะไร รายได้ตอนนี้ไม่มีเลย รอรับเบี้ยผู้สูงอายุจาก อบต. เดือนละห้าร้อยบาท เดือนๆ ไม่ค่อยพอกินหรือกรอก รายได้น้อยกว่าตอนนี้อีก” (แม่้น / ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพแม่บ้าน)

“ตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเป็นอาชีพเลย ไม่มีรายได้เหมือนแต่ก่อนที่ทำนา ที่ทางทำมาหากินก็ไม่มีแล้วเป็นสนามบิณหมดแล้ว จะมีที่อาศัยอยู่ก็น้อยทำอะไรไม่ได้หรือกรอก ก็ได้ลูกๆ หลานๆ เขาเลี้ยงดูนี้แหละ” (มณี / ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพแม่บ้าน)

ด้านชีวิตความเป็นอยู่

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มประชาชน หมู่ 2 ตำบลราชาเทวะ พบว่าการก่อสร้างสนามบิณสูวรรณภูมิ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ในด้านชีวิตความเป็นอยู่ เรื่อง

ของการอยู่การอาศัย อาหารการกิน การพักผ่อนหลับนอน ความสุขกาย ความสุขใจ และการใช้เทคโนโลยี มีสาเหตุการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

การอยู่การอาศัย

การอยู่การอาศัย พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แยกลง สิบกว่าปีที่ผ่านมา ประชาชนที่ถูกเวนคืนได้รับจดหมายให้ย้ายออกจากที่อยู่อาศัยเดิม เพราะจะมีการนำพื้นที่ไปทำการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ ทำให้ที่อยู่อาศัยคับแคบกว่าแต่ก่อน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน

“เขาก็มีจดหมายมาบอกเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ให้เราเตรียมตัวย้ายออกไปจากที่อยู่อาศัย เพราะว่าจะมีการสร้างสนามบินแล้วให้หาที่อยู่ได้แล้ว ” (สมชาย / ประชาชนหมู่ 2 / อาชีพค้าขาย)

“มาอยู่ตึกๆ กันแบบนี้ไม่เหมือนก่อนนะ เพราะเมื่อก่อนนี่เรานึกจะออกไปไหนก็ได้ มันไม่มีรั้วไม่มีอะไรมากันแบบนี้ รู้สึกว่ามันไม่อิสระ” (แม่น / ประชาชนหมู่ 2 / อาชีพแม่บ้าน)

“พอมายู่ตรงนี้แล้วรู้สึกอึดอัดอยู่แบบไม่ค่อยเป็นส่วนตัวไม่อิสระเหมือนแต่ก่อน” (มณี / ประชาชนหมู่ 2 / อาชีพแม่บ้าน)

“ตรงนี้นั้นคับแคบกว่าเดิม แต่ก่อนมันกว้างกว่านี้ ไม่อึดอัดอยู่สบายๆ” (มาลัย / ประชาชนหมู่ 2 / อาชีพแม่บ้าน)

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่แยกลงนั้น มาจากการเวนคืนที่ดินไปก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ ทำให้ประชาชนที่ถูกเวนคืนต้องอพยพที่อยู่อาศัยมาตั้งถิ่นฐานใหม่ มีการย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยข้ามฝั่งคลองมา ที่อยู่อาศัยที่คับแคบกว่าแต่ก่อน ต้องอยู่อาศัยกันเป็นกลุ่มๆ

“จะเริ่มมีการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเกิดขึ้นแล้ว พวกเราต้องย้ายที่อยู่อาศัยออกจากที่เดิมที่โดนเวนคืนไป ต้องไปหาที่อยู่ใหม่” (มณฑา / ประชาชนหมู่ 2 / อาชีพแม่บ้าน)

“...ต้องหนีจากฝั่งที่สร้างสนามบินมาอยู่ที่ตรงนี้ ก็อยู่แบบตึกๆกัน มันใกล้กันเกินไปคับแคบ บ้านที่อยู่มันติดกันเกินไปอีกอึด ไม่น่าอยู่เลย” (มารวย/ประชาชนหมู่ 2/อาชีพพ่อบ้าน)

“...เขาจะเอาที่ไปสร้างสนามบิน พวกที่คืออยู่ไม่ยอมย้าย ตอนหลังพวกนี้ก็โดนไล่ ย้ายออกทั้งหมด” (มาลี/ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพแม่บ้าน)

อาหารการกิน

อาหารการกิน พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง อาหารการกินที่หาได้ เช่น ปลา ผักสวนครัว พริก หรือของทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติปัจจุบันหาได้ยาก ตอนนี้ต้องเสียเงินซื้อและได้ในปริมาณที่น้อย ทำให้อาหารการกินมีราคาแพงขึ้น

“แต่ก่อนนี้หาผัก หาปลากินกันง่ายจริงๆ แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีที่ให้หากินแบบแต่ก่อนได้แล้วไม่มีที่ให้หาแล้ว” (มารวย /ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพพ่อบ้าน)

“ตอนอยู่ที่บ้านเก่าผักสวนครัวที่หลังบ้านเยอะอยากจะทำกินอะไรกินก็เดินไปเก็บเอา พริก ผักต่างๆ หาได้ง่ายไม่ต้องซื้อให้เสียเงินเลย ปัจจุบันต้องซื้อทุกอย่างได้น้อยด้วย ราคาแพง” (มณี /ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพแม่บ้าน)

“เดี๋ยวนี้ของกินต้องซื้อเอาทั้งหมดแหละ ไปเดินหาแบบแต่ก่อน ไม่มีแล้ว” (มาลี/ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพแม่บ้าน)

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง มาจากการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ การถมพื้นที่ที่เคยเป็นสวนและลำคลองทำให้หาปลา กุ้งไม่ได้แล้ว ละอองของน้ำมันจากเครื่องบินที่พุ่งกระจายไปทั่วบริเวณบ้านเรือนทำให้ไม่สามารถที่จะใช้น้ำฝนในการอุปโภคบริโภคได้อีกเลย กล่าวถึงนำอาหารที่หาได้จากธรรมชาติมาทำกินแล้วจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

“เขถมที่เพื่อทำสนามบินหมดเลย พื้นที่ที่เคยเป็นสวนเป็นคลองก็โดนถมหมดเราจะไปหาปลาหาอะไรๆ แบบที่เคยเป็นมาเมื่อก่อนนี้คงไม่มีที่ให้หาแล้ว” (มาลัย /ประชาชนหมู่ 2/อาชีพแม่บ้าน)

“พอมีสนามบินเกิดขึ้นมาสิ่งที่เราเคยทำกินเคยหากินกันแบบแต่ก่อนมันก็เริ่มหมดไป เคยหาปลาหากุ้งมากินในครอบครัว หรือวิธีหาอาหารมากินกันอย่างชาวบ้านก็ไม่มีแล้วเพราะมันไม่มีที่ให้ไปหาเหมือนสมัยก่อน” (แม่น /ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพแม่บ้าน)

“น้ำมันที่มันเหลือจากไอพ่น ก็พุ่งกระจายไปทั่วตามหลังคาบ้านก็มี ตามต้นไม้ก็มีในคลองก็มี” (สมชาย/ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพค้าขาย)

“อาหารการกินตอนนี้มันหาได้ไม่เหมือนก่อน มันมีเขม่าควันและละอองน้ำมันจากเครื่องบินตกลงไปในน้ำรอบๆ สนามบิน ทำให้เราไม่กล้านำพืชผักไปทำอาหารกินกลัวเป็นอันตรายต่อสุขภาพ” (มณฑา /ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพแม่บ้าน)

การนอนหลับพักผ่อน

การนอนหลับพักผ่อน พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง เสียงของเครื่องบินในตอนกลางวันนานๆ จะดังสักครั้งดังน้อยกว่าในตอนกลางคืน ตื่นหนึ่งขึ้นไปจะดังมากเพราะเป็นช่วงที่เงียบและเด็กๆ ก็นอนไม่หลับ มีเจ้าหน้าที่มาบอกว่าบริเวณนี้อยู่ในแนวเส้นเสียงสีแดง

“เสียงของเครื่องบิน กลางคืนดังกว่ากลางวัน กลางวันนานๆ จะดังสักที”
(แม่น/ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพแม่บ้าน)

“พอช่วงเวลาตีหนึ่งไปแล้วละทีนี้เอาจุ๊เลยละ ดังไปเลยทั้งคืน เพราะกลางคืนมันเงียบอยู่แล้ว เลยได้ยินแต่เสียงเครื่องบินอย่างเดียวเลย” (สมชาย/ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพค้าขาย)

“นอนกันไม่ค่อยหลับลูกๆก็ยังไม่หลับเลย เสียงมันดังรบกวนอยู่ตลอด” (มาลัย/ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพแม่บ้าน)

“เจ้าหน้าที่มาสำรวจแล้วบอกว่าตรงนี้เป็นแนวเส้นเสียงสีแดงดัง 30-40”
(มาลี/ ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพแม่บ้าน)

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมาจากเสียงของเครื่องบินที่บินขึ้นตลอดในตอนกลางคืน ชาวบ้านนอนไม่หลับ ที่อยู่อาศัยอยู่ในแนวเส้นเสียง การขึ้นของเครื่องบินขึ้นตรงหลังคาบ้านพอดี ถ้าบินต่ำบ้านสองชั้นจะเกิดเสียงที่ดังมาก สังกะสีจะมีเสียงสีดัง ก้อกๆ แก้กๆ ทำให้วิถีของประชาชนแย่ลง

“กลางคืนมันนะเสียงเครื่องบินที่มันขึ้นนะดังมาก ขึ้นกันทุกๆห้านาทีได้มันขึ้นทั้งคืนเลย แล้วจะนอนยังไง” (มาลัย /ประชาชนหมู่ 2 / อาชีพแม่บ้าน)

“จะนอนหลับสบายได้อย่างไรก็บ้านแถบนี้อยู่ในแนวเส้นเสียงหมดแหละ เครื่องบินขึ้นตรงนี้ เราเห็นเครื่องบินค่อยๆ บินต่ำผ่านหลังคาบ้านมาพอผ่านไปนิดเดียวเสียงมันก็จะดังมากเลยเสียงมันดังตามหลังมานะ...” (มารวย /ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพพ่อบ้าน)

“เวลาเครื่องบินขึ้นนั้น ทิศทางการขึ้นมันตรงหลังคาบ้านพอดีเลย และที่บ้านอยู่ในแนวเส้นเสียง ตอนเปิดใช้สนามบินแรกๆ ยิ่งหน้าหนาวเสียงเครื่องบินจะดังมากๆนอนไม่หลับหรือทั้งคืนแหละ” (มณฑา /ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพแม่บ้าน)

“เสียงเครื่องบินมันดังอย่างมากตอนเครื่องบินขึ้น สังกะสีมันดังก๊อๆ แก๊กๆ หลังคาคังปั๊ๆ เหมือนจะหลุดอย่างนั้นแหละ กลางคืนสิแยเลย ถ้าบ้านสองชั้น ข้างบนไม่ต้องนอนหรอก” (มณี / ประชาชนหมู่ 2 / อาชีพแม่บ้าน)

ความสุขภาพ

ความสุขภาพ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แยกลง เสียงของเครื่องบินทำให้มีปัญหาทางด้านกรฟัง มีอาการหูอื้อตอนเครื่องบินขึ้น และไม่ได้ยินเสียงในระยะใกล้ บางส่วนบอกว่าไม่แน่ใจเพราะไม่ได้ตรวจเช็คร่างกายว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

“หูฉันตอนนี้ ใครเรียกไม่ค่อยได้ยินแล้วเสียงมันอื้อไปหมดตอนเครื่องบินขึ้นนะ” (มาลัย/ ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพแม่บ้าน)

“เรียกไม่ค่อยได้ยินแล้ว เรียกใกล้ๆ ยังไม่ค่อยได้ยินเลย ขนาดอยู่ข้างรั้วยังไม่ได้ยิน” (มาลี/ ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพแม่บ้าน)

“...ตั้งแต่มาอยู่ที่ใหม่นี้ ตรงทางขึ้นลงของเครื่องบิน เวลาจะคุยกันก็ต้องตะโกนคุยกันแบบนี้ทุกวัน มันฟังได้ไม่เหมือนแต่ก่อน” (สมชาย/ ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพค้าขาย)

“ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรบ้างหรือเปล่า ยังไม่ได้ตรวจ ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าร่างกายเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง” (มณี / ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพแม่บ้าน)

สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของร่างกายนั้นมาจากการย้ายที่อยู่อาศัยใหม่มาอยู่บริเวณที่มีการขึ้น-ลง ของเครื่องบิน เสียงของเครื่องบินทำให้หูไม่สามารถรับฟังได้เหมือนแต่ก่อนได้ยินเสียงเบาลง ต้องตะโกนคุยกัน และเสียงของเครื่องบินเวลาบินผ่านยิ่งทำให้หูคุยกัน บางครั้งต้องใช้วิธีอ่านริมฝีปากเวลาพูดคุยกันส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน

“...พอย้ายบ้านมาอยู่ที่นี้ได้ยินเสียงที่พูดกันเบาว่าแต่ก่อนนี่นะ หูมันเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ตีฟังไม่ค่อยได้ยิน บางที่ต้องอ่านปากนะว่าพูดอะไร” (มณฑา / ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพแม่บ้าน)

“ฟังอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องพูดค่อยๆ ได้ยินเสียงเสียเมื่อไหร่ ยิ่งหูไม่ค่อยดีแล้วยิ่งตอนเครื่องบินขึ้นนะ เลิกพูดไปเลยไม่ได้ยินหรอก” (แม่น / ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพแม่บ้าน)

“...เพราะเสียงมันดังกลบเสียงเราหมดเลย ต้องรอให้มันบินไปไกลๆก่อนก็พอจะพูดกันรู้เรื่อง มาอยู่ที่นี้แหละเป็นโรคหูอื้อไปเลย” (มารวย/ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพพ่อบ้าน)

ความสุขใจ

ความสุขใจ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แยกลง การขึ้นของเครื่องบินในตอนกลางคืนบ้านเรือนที่อยู่ในบริเวณนั้นดูทีวีไม่ได้ เสียงเครื่องบินดังกลบเสียงละครที่ดู ทำให้ภาพลึมๆ หายๆ ดูได้ไม่ปะติดปะต่อเสียอารมณ์ และรบกวนทำให้รู้สึกเป็นปัญหามาก

“ตอนกลางคืนที่บ้าน โทรทัศน์มันดูไม่ได้ เสียงดังกลบเสียงละครหมดภาพก็ลึมๆ หายๆ” (มารวย/ ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพพ่อบ้าน)

“กำลังดูหนังอยู่มันๆ ภาพกับเสียงมันก็หายไป มันดูไม่ปะติดปะต่อ เป็นอย่างนี้ทุกวันเลยมันก็เสียอารมณ์ในการดูหนัง” (แม่้น/ ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพแม่บ้าน)

“อารมณ์หงุดหงิดบ้าง เสียงดังรบกวนเป็นปัญหามาก” (สมชาย / ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพค้าขาย)

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความสุขใจ มาจากการการขึ้นของเครื่องบิน เสียงที่ดังยังทำให้ไม่มีสมาธิในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เช่น การสวดมนต์ก่อนนอน ทำให้บ้านได้รับความสั่นสะเทือนกลัวว่าจะพัง ในอนาคตที่ประชาชนรู้สึกกังวล และกลัวว่าจะได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้น คือการขยายสนามบิน การสร้างรันเวย์เพิ่มขึ้นอีก ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่อย่างหลีกเลี่ยงมิได้

“ก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระไหว้เจ้าไม่ถูก ตอนเครื่องบินมันขึ้นที่หนึ่งบ้านมันสั่นบ้าง บ้างๆ พอมันบินไปแล้ว ต้องเริ่มสวดใหม่เป็นบ่อยๆ” (มณี / ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพแม่บ้าน)

“เครื่องบินขึ้นที่เสียงดังทำให้บ้านสั่นสะเทือนเลยนะนอนๆอยู่ที่ตกใจนะ กลัวบ้านพังเหมือนกัน” (มาลี/ ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพแม่บ้าน)

“ในอนาคตยังไม่รู้ว่าเขาจะขยายสนามบินอีกหรือเปล่า ก็กังวลอยู่นะ เราคงได้รับผลกระทบอีกแน่ๆ เลย” (มณฑา / ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพแม่บ้าน)

“จะสร้างรันเวย์ใหม่เมื่อไรก็ไม่รู้ และจะมาสร้างตรงแถบไหน ไกลๆ บ้านเราหรือเปล่านั้นไม่รู้สักทีกลัวว่าพวกเราจะได้รับผลกระทบมากกว่านี้คงหนีไปไหนไม่ได้” (มาลัย/ ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพแม่บ้าน)

การใช้เทคโนโลยี

การใช้เทคโนโลยี พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะประชาชนคิดว่าบริเวณที่อยู่อาศัยยังมีความกันดารอยู่ จะเห็นคือเสาเรด้าของสนามบินที่ทันสมัยที่สุด โดยปกติที่ใช้อยู่อาจจะไม่ทันสมัย ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นของใหม่เข้ามาในชุมชนเลย

“จะเอาเทคโนโลยีที่ไหนกัน ไม่เคยเห็นนะ ก็ที่นั่นมันกันดารขนาดนี้” (มาลัย / ประชาชนหมู่ 2/อาชีพแม่บ้าน)

“เห็นแต่เสาเรด้า นั่นแหละ ที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย (มาลี/ ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพแม่บ้าน)

“...ชาวบ้านเขาก็มีเทคโนโลยีใช้กันตามปกติอยู่แล้ว อาจจะไม่ทันสมัย แต่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรใหม่ๆ เข้ามาให้เราอีกเลย” (สมชาย/ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพค้าขาย)

“ไม่เห็นมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ในบ้านเราเลย” (มณฑา / ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพแม่บ้าน)

“ที่นี้ยังไม่ทันสมัยมั้ง ไม่เห็นมีนะ เทคโนโลยียังไม่เข้ามาเลย” (แม่้น / ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพแม่บ้าน)

“ไม่เห็นมีเหมือนกันนะ” (มารวย/ ประชาชนหมู่ 2/ อาชีพพ่อบ้าน)

“ตอนนี้ยังไม่เห็นมีใหม่ๆ เลย” (มณี/ ประชาชนหมู่ 2 /อาชีพแม่บ้าน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี